

เหตุการณ์สำคัญ

- GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 3 ปี 2561 ขยายตัว 3.5% (qoq,saar) จากการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญ
- การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) วันที่ 25 ตุลาคม 2561 มีมติคงนโยบายการเงินไม่เปลี่ยนแปลง
- S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลอิตาลี ที่ BBB แต่ปรับ outlook เป็น negative โดยกล่าวว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ของรัฐบาลอิตาลี จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ และจะส่งผลต่อการปรับตัวลดลงของหนี้สาธารณะต่อ GDP ในระยะข้างหน้า
- ติดตามการรายงาน GDP ไตรมาส 3 ปี 2561 ของยูโรโซน วันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดย Bloomberg Consensus คาดว่าจะชะลอตัวลงเป็น 1.8% (yoy) จาก 2.1% (yoy) ในไตรมาสก่อน
- ติดตามการรายงานเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม 2561 ที่รายงานโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
- การรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดย Bloomberg Consensus คาดว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 189,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 3.8% ของกำลังแรงงาน

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- GDP ไตรมาส 3 ปี 2561 (รายงานครั้งที่ 1) ขยายตัว 3.5% (qoq,saar) ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 4.2% (qoq,saar) แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.3% (qoq,saar) โดยได้แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการใช้จ่ายของรัฐบาล
- ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ให้ความสำคัญ เพิ่มขึ้น 1.6% (qoq,saar) ในไตรมาส 3 ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 1.8% (qoq,saar)
- ปัจจัยที่จุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การส่งออกสินค้าที่หดตัว -3.5% (qoq,saar) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว 4.0% (qoq,saar) และการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่หดตัว -4.0% (qoq,saar) เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น

ญี่ปุ่น

- ยอดค้าปลีกเดือนกันยายน 2561 หดตัว -0.2% (mom) จากเดือนก่อนที่เพิ่มขึ้น 0.9% (mom) จากผลกระทบภัยธรรมชาติ

จีน

- กำไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2561 เพิ่มขึ้น 4.1% (yoy) สู่ระดับ 5.455 แสนล้านบาท ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่มีการขยายตัว 9.2% (yoy) ส่งผลให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 กำไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 14.7% (yoy)

ไทย

- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานดัชนีรายได้เกษตรกร เดือนกันยายน 2561 หดตัว -4.0% (yoy) จากเดือนก่อนที่ขยายตัว +2.7% (yoy) เนื่องจากจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรหดตัว -6.0% (yoy) เพราะราคาปาล์มน้ำมัน เาะและลอมกอลลดลง

ยุโรป

- คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ประกาศไม่เห็นชอบร่างงบประมาณของรัฐบาลอิตาลีที่ตั้งเป้าขาดดุลการคลังที่ 2.4% ของจี GDP โดยให้รัฐบาลอิตาลีนำร่างดังกล่าวกลับไปแก้ไขและนำมาเสนอใหม่ภายใน 3 สัปดาห์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ EU ประกาศไม่เห็นชอบร่างงบประมาณของประเทศสมาชิกและให้นำกลับไปแก้ไข โดย EU เห็นว่าร่างงบประมาณดังกล่าว ขัดแย้งกับกฎการคลัง (Fiscal Rule) มากเกินไป เนื่องจากที่ระดับการขาดดุลดังกล่าว จะส่งผลให้หนี้สาธารณะต่อ GDP ของอิตาลีอยู่ในแนวโน้มเพิ่มขึ้น (หนี้สาธารณะของอิตาลีอยู่ที่ 132% ของ GDP ปี 2560 ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับสองใน EU โดยเป็นรองเพียงแคกรีซ) และสูงกว่าที่ EU ประเมินไว้ว่าไม่ควรเกิน 1.6% ของ GDP ด้านรัฐบาลอิตาลีได้ออกมากล่าวโต้ตอบการพิจารณาของ EU ในทันทีว่าจะไม่ทำการแก้ไขร่างงบประมาณดังกล่าว โดยมองว่าการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐจะสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให้หนี้สาธารณะต่อ GDP ปรับตัวลดลงในระยะข้างหน้า
- การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) วันที่ 25 ตุลาคม 2561 มีมติคงนโยบายการเงินไม่เปลี่ยนแปลง โดยนาย Mario Draghi ประธาน ECB กล่าวว่า ECB จะใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เพื่อให้เงินนโยบายการเงินยังคงมีความผ่อนคลายต่อไป แม้มาตรการ QE จะสิ้นสุดไปแล้ว โดยยังคงย้ำว่าอัตราดอกเบี้ย (Refinancing rate ที่ 0.0% และ Deposit Facility Rate ที่ -0.4%) จะคงอยู่ในระดับต่ำ ไปจนถึงไตรมาส 3 ปี 2562 เป็นอย่างน้อย
- ด้านอัตราเงินเฟ้อ ECB คงมุมมองว่าอัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นเข้าสู่เป้าหมายที่ 2% ได้ในระยะกลาง โดยนาย Mario Draghi ได้ย้ำถึงตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวต่อเนื่องซึ่งจะสนับสนุนให้อัตราค่าจ้างเร่งตัวขึ้น
- ส่วนประเด็นร่างงบประมาณของอิตาลี นาย Draghi กล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่า EU และอิตาลีจะหาทางแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณร่วมกันได้ แต่มองอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีที่อยู่ในระดับสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งนาย Draghi ย้ำว่า ECB จะไม่ให้ความช่วยเหลือประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของ EU เด็ดขาด

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	-2.34%	-7.11%	M-S50 M-BT HiDiv HiDivPlus	Neutral	<p>SET Index ปิดสัปดาห์ 1,628.96 จุด ลดลง -2.34 WoW% จากปัจจัยต่างประเทศ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่มีผลประกอบการของบริษัทไม่ตึง ขณะนี้ปัจจัยภายในประเทศยังคงต้องติดตามทิศทางเมือง ตัวเลขส่งออกติดลบ และ Fund Flow ที่ยังคงไหลออกอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยอื่นได้แก่</p> <p>1) เศรษฐกิจไทยชะลอตัวหลังตัวเลขส่งออกของไทยหดตัวครั้งแรกในรอบ 19 เดือน กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขส่งออกเดือน กันยายน หดตัวจากการส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบ -7.4% โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่ายุโรปย้ายฐานการนำเข้ารถยนต์บางส่วนไปยังตุรกี เนื่องจากภาษีนำเข้าถูกกว่าการนำเข้าจากประเทศไทย และหากนับรายประเทศพบว่าส่งออกไปจีนลดลงมากกว่า 14% ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยกลุ่มประเทศที่มีสัดส่วนการส่งออกต่อ GDP สูง และ EM จะได้รับผลกระทบก่อน</p> <p>2) กบข.จัดตั้งกองทุนลงทุนในหุ้น SET 100 แม้มูลค่าจะไม่มากแต่เป็นผลบวกต่อจิตวิทยาการลงทุนโดยรวม ซึ่งกบข. ประกาศจัดตั้งกองทุน ESG - Focused Portfolio มูลค่า 1,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนใน 33 กิจกรรมที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ คือ 1) อยู่ใน SET100 2) อยู่ในหุ้นยั่งยืนตามการจัดของตลาดหลักทรัพย์ (THIS) และจะต้องมีความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ</p> <p>3) มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวยังไร้ข้อสรุปแต่คาดว่าจะเห็นความชัดเจนสัปดาห์นี้ การประชุมระหว่าง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้างานด้านการท่องเที่ยวเพื่อออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวยังอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำรายละเอียด อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมาตรการต่างๆ น่าจะได้นำแนวทางที่ชัดเจนและจะเข้าประชุม ครม. เพื่ออนุมัติได้ทันในสัปดาห์นี้ เช่น</p> <p>1) ยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ 21 ประเทศ และ 2) มาตรการวีซ่าแบบ Double Entry Visa แก่นักท่องเที่ยวจีน</p> <p>ปัจจัยที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้ ได้แก่ 1) 30 ตุลาคม GDP ไตรมาส 3 (เบื้องต้น) ของยุโรป 2) 31 ตุลาคม ตัวเลขการว่างงานของประเทศไทย 3) 2 พฤศจิกายน ตัวเลขเงินเฟ้อและตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ สำหรับแนวโน้ม SET index สัปดาห์นี้คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ระดับ 1,615 จุด และแนวต้านที่ระดับ 1,650 จุด</p>
ตราสารหนี้ไทย	Thai Govt 10Y (26/10/2018 @ 2.86%)	+0.02% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.32% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	MMGOV, MMM, MMM-Plus	Underweight	<p>อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยขยับในกรอบแคบ โดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1-4 bps. แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากผลของสงครามการค้า และประเด็นงบประมาณขาดดุลของอิตาลี ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการยุโรป ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติยังคงมีแรงซื้อในพันธบัตรรัฐบาลไทยรุ่นอายุคงเหลือมากกว่า 10 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในพันธบัตรตัวยาว ทั้งจากนักลงทุนในและต่างประเทศ ทำให้ผลการประมูลพันธบัตรรุ่นอ้างอิง 10 ปี (LB28DA) มี Bid to Coverage Ratio 3.15 เท่า นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย จำนวน 7,176 ล้านบาท โดยมีสถานะขายสุทธิในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 2,179 ล้านบาท และมีสถานะซื้อสุทธิในตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จำนวน 9,355 ล้านบาท</p> <p>แนวโน้มการซื้อขายในสัปดาห์นี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีโอกาสปรับลดลงในกรอบแคบ ตามพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว จากการปรับฐานของตลาดหุ้นทั่วโลกจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการสงครามการค้า และการขาดดุลงบประมาณของอิตาลี</p>
	US Treasury 10Y (26/10/2018 @ 3.08%)	-0.12% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.67% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	-3.94%	-0.56%	I-Develop M-VI	Slightly Underweight	ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เฝ้าระวังการทดสอบในสัปดาห์นี้ ตลาดคาดหวังว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในปี 2562 อย่างค่อยเป็นค่อยไป และคาดหวังนโยบายผ่อนคลายจากจีน หลังจากที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัว ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม 1) คาดตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ Non-Farm Payrolls เดือนตุลาคม จะเพิ่มขึ้น 1.91 แสนตำแหน่ง จากเดือนกันยายนที่เพิ่มขึ้น 1.34 แสนตำแหน่ง รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจ การจ้างงานภาคเอกชน อัตราการว่างงานและรายได้ชั่วโมงทำงานเฉลี่ยของสหรัฐฯ 2) Earning Season ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ที่ทยอยประกาศ Facebook Apple Alibaba Credit Suisse Exxon Mobil และ BP 2) การประชุม BOJ และ ประชุม BOE
	Europe (STOXX50)	-2.36%	-10.53%			
	Japan (NIKKEI)	-5.98%	-6.94%			
	Emerging Market (MSCI EM)	-3.29%	-18.90%			
	Gold	+0.57%	-5.32%	I-GOLD	Slightly Overweight	
	Oil (WTI)	-2.21%	+11.87%	I-OIL	Neutral	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	+0.32%	-4.40%	I-SMART	Underweight	อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับตัวลงมาอยู่ที่ 3.08% จากความกังวลของนักลงทุนต่อความเสี่ยงในตลาดที่เพิ่มขึ้น อาทิเช่น สถาบันจัดอันดับเครดิต S&P ลดมุมมองอันดับความน่าเชื่อถือของอิตาลีลงเป็นมุมมองเชิงลบจากวินัยการคลัง รวมทั้งธนาคารกลางยุโรป (ECB) ย้ำแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยและการหยุด QE ขณะที่ตลาดกังวลการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป รวมทั้งการเลือกตั้งสภาสูงของสหรัฐฯในเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 3 ประกาศครั้งแรกขยายตัว 3.5% QoQ saar สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 3.3% และอัตราเงินเฟ้อด้านค่าใช้จ่ายภาคเอกชนพื้นฐาน (Core PCE Inflation) อยู่ที่ 1.6% (Q3/18) ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 1.8% และไตรมาสก่อนที่ 2.1% ซึ่งยังคงสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่า สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ตราสารหนี้เอกชนคุณภาพสูงได้รับผลเชิงบวกจากการปรับลงของเส้นอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ สำหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง และเน้นการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield และกระจายความเสี่ยงในตลาดยุโรปรวมทั้งตลาดเกิดใหม่บางประเทศ รวมทั้งได้รับผลประโยชน์จากค่าเงิน
	JPMorgan Emerging Bond	-0.18%	-5.47%			
	iBoxx High Yield Index	-0.77%	+1.08%	M-SMART INCOME	Underweight	
	Bloomberg Barclays US MBS Index	+0.61%	-1.35%			

ข้อสงวนสิทธิ์

คำเตือน

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITS) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า การเสนอนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน